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รายช่ือผู้มาประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง ประธานสภาฯ สุวิง  ฤทธิ์เรือง  
๒ นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์ รองประธานสภาฯ วิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  
๓ นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์   เลขานุการสภาฯ ธีรพงศ์  สว่างรัตน์    
๔ นางสุจิน  เทอดวีระพงค์ สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ สุจิน  เทอดวีระพงค์  
๕ นายเฉลิม  หนูแก้ว สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ เฉลิม  หนูแก้ว  
๖ นายประทีป  เพ็งสง สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ - ขาด 
๗ นายสุจิน  ก้งเส้ง สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ - ลา 
๘ นายกิตติศักดิ์  ชูศรีเพชร    สมาชิกสภาเขตท่ี ๑ กิตติศักดิ์  ชูศรีเพชร     
๙ นายสมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ  สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ สมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ  

๑๐ นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ สันติศักดิ์  เกื้อสุข  
๑๑ นางอุไร  ด้วงเสน สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ อุไร  ด้วงเสน  
๑๒ นายปัญญาวุธ  ขวัญเพชร สมาชิกสภาเขตท่ี ๒ ปัญญาวุธ  ขวัญเพชร  

 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายวีระพงษ์  ทับทวี นายกเทศมนตรี วีระพงษ์  ทับทวี  
๒ นายธนกร  ผอมสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรี -  
๓ นายวิวัตร  ชูอุบล รองนายกเทศมนตรี วิวัตร  ชูอุบล  
๔ นางประคอง  หนูด า เลขานุการนายกเทศมนตรี ประคอง  หนูด า  
๕ นายพงพันธ์  ด าน้อย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พงพันธ์  ด าน้อย  
๖ นางกานต์สินี  หนูแก้ว    ปลัดเทศบาล -  

๗ นางนุชจรีย์  ภารตะวงศ ์ หัวหน้าล านักปลัดเทศบาล นุชจรีย์  ภารตะวงศ์  

๘ นางจันทร์ทิพย์  วงศ์สุวัฒน์ ผู้อ านวยการกองคลัง จันทร์ทิพย์  วงศ์สุวัฒน์  

๙ นายนนท์ปวิธ  ขวัญกลับ ผู้อ านวยการกองการศึกษา นนท์ปวิธ  ขวัญกลับ  

๑๐ นายศุภชัย  เกื้อมิตร ผู้อ านวยการกองช่าง ศุภชัย  เกื้อมิตร  

๑๑ นายอ านวย  ปล้องไหม นิติกรช านาญการ อ านวย  ปล้องไหม  

๑๒ นางมาลี  จูดคง จนท.วิเคราะห์ ฯ มาลี  จูดคง  

๑๓ นางสาวอรนภา  หนูจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล อรนภา  หนูจันทร์  

บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
วันอังคาร ที่ ๒๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
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เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
     

     บัดนี้ ถึงก าหนดเวลานัดประชุมแล้ว เลขานุการได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก 
    สภาท้องถิ่นผู้มาประชุมที่ได้ลงชื่อไว้มีผู้มาประชุม จ านวน ๑๐ ท่าน ไม่เข้าร่วมประชุม 
    ๒ ท่าน ลาประชุม ๑ ท่าน ขาดประชุม ๑ ท่าน ปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญ
    ประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เรียนสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ 
ประธานสภา   ประกาศสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๖๗ ตามที่ สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้มีมติ
    เห็นชอบก าหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทองสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ 
    ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ซึ่งมีก าหนด ๓๐ วัน ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน 
    พ.ศ. ๒๕๖๗  นั้น  
    บัดนี้ ใกล้ถึงก าหนดระยะเวลาการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทองแล้ว จึงอาศัย
    อ านาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไข 
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ และข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
    ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
    ๒๕๕๔ เรียกประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี พ.ศ.
    ๒๕๖๗ ในระหว่าง วันที่ ๑๕ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    ทั้งนี ้สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้นัดในวันนี้ และได้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
    ประกอบด้วย ส าเนาประกาศเรียกประชุมสภา จ านวน ๑ ฉบับ ระเบียบวาระการ
    ประชุม จ านวน ๑ ฉบับ ส าเนารายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา จ านวน ๑ ชุด ร่าง
    เทศบัญญัติ จ านวน ๑ ชุด เอกสารประกอบการพิจารณา จ านวน ๑ ชุด ญัตติ 
    ประกอบการพิจารณา ที่ประชุมพร้อมขอด าเนินการประชุมสภาเทศบาลต าบล 
    อ่างทองสมัย สามัญ สมัยที่ ๓ ประจ าปี ๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระต่อไป  
    - สืบเนื่องจากที่ผ่านมาสมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้เดินทางฝึกอบรมเกี่ยวกับ
    หลักสูตรการประชุมสภา ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ มากมาย ซึ่งสภา
    จ าเป็นจะต้องน ามาปรับใช้เพื่อให้เข้ากับข้อกฎหมาย ในการอภิปรายก าหนดให้สมาชิก
    ที่ประสงค์จะอภิปรายได้ยืนเพ่ือท าการอภิปราย จึงขอแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบ และ
    ได้น ามาปฏิบัติ 
    - ด้วยเทศบาลต าบลอ่างทองได้จัดโครงการศึกษาดูงานในช่วงเดือนกันยายน ขอเชิญ
    ทุกท่านได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน และได้รับแจ้งจากนักทรัพยากรบุคคล 
    ว่าจะมีการลงคะแนนตามโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม 
    จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ขอเชิญนักทรัพยากรบุคคล   
 

นางสาวอรนภา  หนูจันทร์ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นักทรัพยากรบุคคล  ตามที่เทศบาลต าบลอ่างทองได้ด าเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้าน
    คุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งในวันนี้จะมีการลงคะแนนในส่วน
    ขอสมาชิกสภาเพ่ือหาบุคคลตาม โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้าน
    คุณธรรม จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ซึ่งจะแจกจ่ายเอกสารเพื่อ 
    ลงคะแนนและจะรวบรวมผล ต่อไป   
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นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณนักทรัพยากรบุคคลครับ   
ประธานสภา   เนื่องด้วยได้มีพนักงานได้โอนมาด ารงต าแหน่ง ในโอกาสนี้ขอเชิญแนะน าตัวครับ 
 

นางสาวดาร์ลัด โคแหละ   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ ดิฉัน ชื่อ นางสาวดาร์ลัด โคแหละ โอนมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง 
    อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา มาด ารงต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลต าบล
    อ่างทอง ยินดีที่ได้มาด ารงต าแหน่ง และพร้อมที่จะร่วมงานกับทุกๆท่าน ขอบคุณคะ 

    
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
     สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม  
     พ.ศ. ๒๕๖๗ 
      

นายสุวิง ฤทธิ์เรือง  ตามที่สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่  ๒       
ประธานสภาฯ   ประจ าปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ บัดนี้เลขานุการ 
    สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้จัดท าบันทึกการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง    
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๗เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้  
    สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบถ้อยค า ความถูกต้องให้เรียบร้อย สมาชิกท่านใดประสงค์
    จะแก้ไขถ้อยค าเชิญครับ   
 

นายสุวิง ฤทธิ์เรือง  ท่านใดมีความประสงค์แก้ไข เพ่ิมเติมข้อความ เชิญครับ 
ประธานสภาฯ   กระผมขอให้แก้ในหน้าแรก ขอให้ตัดข้อความ ค าว่าเรียนประธานสภา เนื่องจาก
    ประธานสภาเป็นผู้กล่าวข้อความดังกล่าว 
 

นายสุวิง ฤทธิ์เรือง  ท่านใดมีความประสงค์แก้ไข เพ่ิมเติมข้อความในส่วนอื่น  เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
 

ที่ประชุม   -ไม่มี- 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข หรือเพ่ิมเติมถ้อยค า กระผมจะขอมติต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
    สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๗ โปรดยกมือครับ 
 
 

ที่ประชุม   รับรอง  ๑๐ เสียง 
     ไม่รับรอง - เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเสนอใหม่    

     ๓.๑ การพิจารณา ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘     
    วาระท่ี ๑ ขั้นรับหลักการ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ด้วยนายกได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘       
ประธานสภาฯ   มาเพ่ือให้สภาได้พิจารณา โดยนายกเทศมนตรีต าบลอ่างทองได้ส่งร่างฯ ให้สภาเมื่อ
    วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นไปตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
    วิธีการงบประมาณฯ ก าหนด และตามระเบียบก าหนดให้พิจารณาร่างงบประมาณ 
    ต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ และไม่สามารถพิจารณาสามวาระ รวดเดียวได้ ต่อไปเราจะ
    พิจารณาในวาระที่ ๑ ก่อน รายละเอียดร่างฯ ฝ่ายเลขานุการสภา ได้ส่งให้ท่านไป
    ศึกษาล่วงหน้าแล้ว ด้วยหลักการและเหตุผลขอเชิญนายกเทศมนตรีต าบลอ่างทองได้
    น าเสนอรายละเอียดร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
    ๒๕๖๘   
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลอ่างทอง จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘ ต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทองอีกครั้ง 
    หนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลอ่างทอง จึงขอชี้แจงให้ท่าน 
    ประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและ 
    แนวนโยบายการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้ 
    ๑. สถานะทางการคลัง 

    ๑.๑ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
  ในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เทศบาลต าบล 
  อ่างทอง มีฐานะทางการเงินดังนี้ 
  เงินฝากในธนาคาร    ๑๕,๕๙๑,๗๗๖.๒๙  บาท 
  เงินสะสม     ๔๐,๙๙๗,๑๘๖.๕๕ บาท 
  รายการกันเงนิไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย -  บาท 
  รายการที่ได้กันไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน  ๐ โครงการ    ๐  บาท 
     ๑.๒ เงินกู้คงค้าง     ๐ โครงการ    ๐  บาท
  ๒. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
    (๑) รายรับจริงทั้งสิ้น ๓๒,๙๔๓,๘๙๖.๕๑ บาท ประกอบด้วย 
  หมวดภาษีอากร     ๕๖๙,๕๔๔.๔๗  บาท 
  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต  ๑๕,๐๖๗.๐๐  บาท 
  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    ๗๐,๙๙๑.๙๕  บาท 
  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    ๑,๔๔๑,๒๖๒.๐๐  บาท 
  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    ๗๕,๗๑๐.๐๐  บาท 
  หมวดรายได้จากทุน    ๐.๐๐   บาท 
  หมวดภาษีจัดสรร    ๑๖,๕๙๘,๒๐๐.๐๙ บาท 
  หมวดอุดหนุน     ๑๔,๑๗๓,๑๒๑.๐๐ บาท 
     (๒) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค ์  ๖,๓๗๙,๖๓๘.๐๐  บาท 
     (๓) รายจ่ายจริง จ านวน ๓,๑๖๗๓,๙๘๗.๔๕ บาท ประกอบด้วย 
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  งบกลาง      ๙,๕๕๕,๔๕๙.๐๗ บาท 
  งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)  
        ๑๔,๐๔๗,๐๗๔.๐๐ บาท 
  งบด าเนินงาน      ๕,๖๙๒,๘๐๔.๓๘  บาท 
  งบลงทุน      ๗๔๗,๔๐๐.๐๐  บาท 
  งบรายจ่ายอื่น     ๐.๐๐   บาท 
  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)   ๑,๕๑๘,๓๕๐.๐๐ บาท 
     (๔) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  
        ๖,๓๗๙,๖๓๘.๐๐ บาท 
       (๕) มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน  ๐.๐๐ บาท 
   (๖) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  
  จ านวน        ๖๒๑,๐๐๐.๐๐  บาท 
   (๗) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน ๐.๐๐ บาท 

    ขอน าเรียนว่าในการจัดท าร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ได้มีการจัดท าตามระเบียบ  
    กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องทุกประการ และได้ผ่านการประชุม และหารือ
    ในระดับหัวหน้าส่วนก่อนที่จะได้จัดท าร่างฉบับดังกล่าว ซึ่งในปีนี้เราได้ตั้งงบประมาณ
    ประมาณการมากกว่าปีที่แล้วคือ จ านวน ๔๐,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท ในปีนี้เรา 
    ประมาณเพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว เนื่องจากคาดการณ์ว่ามีรายรับเพ่ิมข้ึนมา  
    ประกอบกับรายรับจริงในปีนี้ปลายปีงบประมาณคาดการณ์ไว้ ว่าจะมีเข้ามาเพ่ิมเติม 
    ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ได้จัดส่งให้ทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้วขอให้ท่านได้ศึกษาและ
    หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ครับ  

  ดังนั้นจึงขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้พิจารณา ต่อไป 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านนายกครับ ตามท่ีท่านนายกได้แถลงรายละเอียดงบประมาณ ซึ่งก่อนที่จะ
ประธานสภาฯ   รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติฯ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบร่างฯ หากท่านเห็น
    ว่าในส่วนใด มีข้อสงสัย สามารถอภิปรายสอบถามได้ในเบื้องต้น โดยกระผมจะให้เวลา
    ทุกท่านได้เต็มที่เพ่ือที่จะอภิปรายสอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติ กระผมจะ
    เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้อภิปรายแล้วจะให้ท่านนายกได้ตอบทีเดียวเชิญทุกท่านครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
    ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าที่ ๓ 
    เมื่อเราดูในปี ๖๖ และ ๖๗ ไม่มีในส่วนนี้แต่ปรากฏในปี ๖๘ ไม่ทราบว่าที่มาที่ไป เป็น
    อย่างไร 
 

นายเฉลิม  หนูแก้ว  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   กระผมมีข้อสงสัยในหน้า ๓๑ ในส่วนของค่าตอบแทนสมาชิกเทศบาล รวม ๑๐ ท่าน
    ครับ ถูกต้องหรือไม ่
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นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ตามที่ท่านนายกได้แถลงค าชี้แจงงบประมาณตัวเลขเกี่ยวกับรายรับรายจ่าย ในส่วน
    ของเงินกู้ ก่อนหน้านี้เราได้อนุมัติงบประมาณในการกู้เงิน เพ่ือจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า 
    ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีการตั้งงบประมาณในส่วนนี้ หากมีการใช้จ่ายในส่วนนี้ จะมี 
    ผลกระทบกับหมวดอ่ืนๆหรือไม่ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับ  
ประธานสภาฯ   กระผมจะให้ท่านนายกและผู้ที่เกี่ยวข้องตอบเป็นรายข้อ ขอเชิญ ผอ.กองคลังครับ 
 

นางจันทร์ทิพย์  วงศ์สุวัฒน์ เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองคลัง   ตามที่ท่าน สท.อุไร ได้สอบถามเกี่ยวกับเงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้แก่องค์กร
    ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    เนื่องจากที่ผา่นมาเราจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งท าให้มี 
    ผลกระทบต่อการด าเนินงานรัฐบาลต้องการที่จะชดเชยในส่วนนี้ จึงได้ตั้งประมาณการ
    ในส่วนนี้ไว้รองรับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณ ผอ.กองคลังครับ   
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ขอเสริมในส่วนที่ท่าน ผอ.กองคลังได้ชี้แจง เนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการกระจาย
    อ านาจได้น าเสนอเรื่องเงินอุดหนุนส าหรับชดเชยรายได้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเพ่ิงจะ
    ได้รับอนุมัติในปีนี้ เพ่ือชดเชยงบประมาณในส่วนนี้ 
     - เรื่องการตั้งงบประมาณเงินกู้เพ่ือจ่ายค่าจัดซื้อรถกระเช้า ขอน าเรียนว่าขณะนี้ 
    กองทุนฯ ได้อนุมัติงบประมาณเงินกู้แล้ว แต่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเมื่อได้
    ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วงบประมาณในส่วนนี้จะไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมของ
    เทศบาลแต่อย่างใด ยังมีงบในหลายๆส่วนที่สามารถน ามาใช้จ่ายได้ หลังจากการจัดซื้อ 
    ประกอบกับตอนนี้เรายังไม่ได้ท าสัญญา คาดว่าปีนี้คงจะไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้   
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณ ท่านนายกครับ   
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ สท.อุไร  ด้วงเสน ครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ตามที่ได้ตรวจดูร่างฯ ร่างฉบับนี้เป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการทั้งสิ้น 
    รวมทั้งในส่วนของเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งหากมี 
    งบประมาณในส่วนนี้ทางกองทุนพร้อมที่จะด าเนินการ ที่ผ่านมาเรางดกิจกรรมในส่วน
    นี้มา ๓ ปีแล้ว หากมีงบประมาณ จะได้ด าเนินกิจกรรมของกองทุนต่อไป 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณ ท่าน สท.อุไร ครับ   
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ท่านนายก ครับ 
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นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ตามที่ท่าน สท.อุไร ได้สอบถาม งบประมาณในส่วนดังกล่าวได้ตั้งไว้แล้ว ปรากฏใน
    หน้าที่ ๒๖ ของร่างเทศบัญญัติงบประมาณ  
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณ ท่านนายกครับ   
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ท่าน สท.ธีรพงศ์  สว่างรัตน์ ครับ 
 

นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ขอสอบถามเรื่องโครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ซึ่งจากการประชุมสภา สภาได้พิจาณา
    ให้ชะลอการด าเนินการและปีนี้ได้มีการตั้งงบประมาณในส่วนดังกล่าว ไม่ทราบว่าจะ
    ด าเนินการได้เม่ือไร ครับ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณ ท่าน สท.ธีรพงศ์ ครับ   
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ท่าน นายก ครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ในส่วนของโครงการระบบแพทย์ฉุกเฉิน ขอน าเรียนว่าเราชะลอโครงการไว้เพ่ือ 
    ปรับปรุงในหลายๆส่วน บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ต้องรับสมัครใหม่จากคนที่มีความรู้ ผ่าน
    การอบรม และคิดว่าจะด าเนินการในลักษณะของการจ้างเหมา ประกอบกับตอนนี้
    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขว่างลง หากมีผู้มาด ารงต าแหน่งใหม่สามารถด าเนินการ
    ต่อในเรื่องนี้ได ้

 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านนายกครับท่านใดจะอภิปรายสอบถามเพ่ิมเติมเชิญครับ 
ประธานสภาฯ  
 

ที่ประชุม   - ไม่มี-  
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  หากไม่มีขอปิดการอภิปราย และขอมติในวาระที่ ๑ ผู้ใดเห็นชอบในหลักการแห่งร่าง
ประธานสภาฯ   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามที่ท่านนายกได้
    เสนอมา โปรดยกมือครับ  
 
ที่ประชุม   เห็นชอบ  ๑๐ เสียง 
     ไม่เห็นชอบ - เสียง 
     งดออกเสียง - เสียง 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ต่อไปเป็นขั้นตอนคัดเลือกคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ 
ประธานสภาฯ   งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๘ ขอชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบประกอบการ
    คัดเลือกครับ 

     ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
    เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
     ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
     (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสาม
    คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน  
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     (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น
    สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
     ข้อ ๑๐๕ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ และข้อ ๑๐๔ สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภา
    ท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ ตาม
    ความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิน่ 
     (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
     ข้อ ๑๐๖ กรรมการสภาท้องถิ่นพ้นจากหน้าที่เมื่อ 
     (๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
     (๒) ตาย 
     (๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นสิ้นสุดลง 
     (๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
     (๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่ 
     ข้อ ๑๐๗ ภายใต้บังคับข้อ ๑๐๓ วิธีเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภา
    ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
    สภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี ในกรณีที่สมาชิกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิก
    สภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน ส่วนกรณีผู้บริหารเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
      การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
    และให้น าวิธีการเลือกตามข้อ ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
     ข้อ ๑๐๘ เมื่อมีญัตติจะต้องให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณา ให้ประธานสภา
    ท้องถิ่นส่งญัตตินั้นไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ตรงกับญัตติหรือสมควร
    พิจารณาญัตตินั้น หรือส่งให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งข้ึนเพ่ือพิจารณาญัตตินั้น 
     ข้อ ๑๐๙ การนัดประชุมและเปิดประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นครั้งแรก ให้เป็น
    หน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น 
      ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการเลขานุการ
    จากกรรมการสภาท้องถิ่นคณะนั้นๆ 
      ในการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
    กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
      มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียง
    เท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงชี้ขาด 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  คณะกรรมการแปรญัตติตามระเบียบก าหนดให้มีจ านวน ๓-๗ คน เชิญสมาชิกสภา 
ประธานสภาฯ   เสนอจ านวนคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะมีจ านวนกี่คน 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  
สท.เขตที่ ๒   เนื่องจากระเบียบก าหนดให้เสนอคณะกรรมแปรญัตติได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน 
    ๗ คน กระผมขอเสนอให้มีจ านวน ๗ คนครับ 
 

     ผู้รับรอง  นายเฉลิม  หนูแก้ว สท.เขตที่ ๑ 
       นายปัญญาวุธ  ขวัญเพชร สท.เขตท่ี ๒ 
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นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้มีมติให้ 
ประธานสภาฯ   คณะกรรมการแปรญัตติมีจ านวน ๗ คน เชิญสมาชิกสภาเสนอชื่อสมาชิกสภา เป็น
    กรรมการครับ 
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  
สท.เขตท่ี ๒   กระผมขอเสนอ นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข สท.เขตท่ี ๒ เป็นกรรมการคนที่ ๑ 
 

     ผู้รับรอง  นายกิตติศักดิ์  ชูศรีเพชร สท.เขตท่ี ๑ 
       นางสุจิน  เทอดวีระพงค์  สท.เขตที่ ๑  
 
 

นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  
สท.เขตท่ี ๒   กระผมขอเสนอ นางสุจิน  เทอดวีระพงค์ สท.เขตท่ี ๑ เป็นกรรมการคนที่ ๒ 
 

     ผู้รับรอง  นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข  สท.เขตที่ ๒ 
       นายปัญญาวุธ  ขวัญเพชร  สท.เขตที่ ๒ 
 

นายสมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  
สท.เขตท่ี ๒   กระผมขอเสนอ นางอุไร  ด้วงเสน สท.เขตท่ี ๒ เป็นกรรมการคนที่ ๓ 
 

     ผู้รับรอง  นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข สท.เขตที่ ๒ 
       นางสุจิน  เทอดวีระพงค์  สท.เขตที่ ๑  
 

 นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  
สท.เขตท่ี ๒   กระผมขอเสนอ นายเฉลิม  หนูแก้ว สท.เขตท่ี ๑ เป็นกรรมการคนที่ ๔ 
 

     ผู้รับรอง  นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข สท.เขตที่ ๒ 
       นายกิตติศักดิ์  ชูศรีเพชร สท.เขตท่ี ๑ 
 

นางสุจิน  เทอดวีระพงค ์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  
สท.เขตท่ี ๑   ดิฉันขอเสนอ นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์ สท.เขตท่ี ๒ เป็นกรรมการคนที่ ๕ 
 

     ผู้รับรอง  นางอุไร  ด้วงเสน สท.เขตท่ี ๒ 
       นายสมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ  สท.เขตท่ี ๒  
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  
สท.เขตท่ี ๒   กระผมขอเสนอ นายสมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ สท.เขตท่ี ๒ เป็นกรรมการคนที่ ๖ 
 

     ผู้รับรอง  นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข  สท.เขตที่ ๒ 
       นายปัญญาวุธ  ขวัญเพชร  สท.เขตที่ ๒ 
 

นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข   เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   กระผมขอเสนอ นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์ สท.เขตที่ ๒ เป็นกรรมการคนที่ ๗ 
 
     ผู้รับรอง  นางอุไร  ด้วงเสน สท.เขตท่ี ๒ 
       นางสุจิน  เทอดวีระพงค์  สท.เขตที่ ๑   
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นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอสมาชิกสภาท่านอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าเรามีคณะกรรมการ 
ประธานสภาฯ   แปรญัตติจ านวน ๗ ท่าน ดังนี้ 
 

     ๑.นายสันติศักดิ์  เกื้อสุข  สท.เขตท่ี ๒ 
     ๒.นางสุจิน  เทอดวีระพงค์ สท.เขตที่ ๑ 
     ๓.นางอุไร  ด้วงเสน  สท.เขตท่ี ๒ 
     ๔.นายเฉลิม  หนูแก้ว  สท.เขตท่ี ๑ 
     ๕.นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์  สท.เขตท่ี ๒ 
     ๖.นายสมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ  สท.เขตท่ี ๒ 
     ๗.นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  สท.เขตท่ี ๒ 
      

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ต่อไปเป็นการก าหนดระยะเวลายื่นค าแปรญัตติ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า 
ประธานสภาฯ   ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๕ วรรคสาม และ 
    ข้อ ๔๙ ก าหนดว่า เมื่อสภารับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติแล้ว ให้สมาชิกสภา  
    ก าหนดระยะเวลาในการเสนอยื่นค าแปรญัตติ ซึ่งจะต้องก าหนดเวลาไว้ไม่น้อยกว่า 
    ๒๔ ชั่วโมง เชิญสมาชิก เสนอระยะเวลาการยื่นค าแปรญัตติว่าจะให้จ านวนกี่วัน นับ
    แต่วันใด ถึงวันใด ยื่นได้ที่ใด  
 

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เรียนประธานสภา สมาชิก ทุกท่าน  
สท.เขตท่ี ๒   กระผมขอเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติให้มีก าหนด ๓ วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๗-๒๙ 
    สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
    
     ผู้รับรอง  นายสมพงค์  สวัสดิ์เกื้อ  สท.เขตท่ี ๒ 
       นายปัญญาวุธ  ขวัญเพชร  สท.เขตที่ ๒ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมสภาแห่งนี้ 
ประธานสภาฯ   มีมติให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๒๙  
    สิงหาคม  ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
 

มติที่ประชุม   ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ จ านวน ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๗-๒๙  
    สิงหาคม  ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ. ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการแปรญัตติปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายระเบียบก าหนดด้วย 
ประธานสภาฯ   และให้ฝ่ายเลขานุการส่งร่างฯ ที่สภามีมติรับหลักการแล้วให้คณะกรรมการแปรญัตติ
    โดยเร็ว 
 
     ๓.๒ ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
    งบประมาณ ๒๕๖๗ 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ด้วยท่านนายกได้เสนอญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประธานสภาฯ   ประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยหลักการและเหตุผลขอเชิญท่านนายกได้ชี้แจง 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติเพ่ือพิจารณา ดังนี้   
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  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
    ๒๕๖๗ หลักการ ขออนุมัติต่อสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง เพ่ือแก้ไขเปลี่ยนแปลงค า
    ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  

    เหตุผลเนื่องจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้
    ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 
    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทถนน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
    ชายหาน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๖๐,๕๐๐ บาท แต่เนื่องจากความกว้างของถนนไม่
    สามารถด าเนินการให้มีความกว้างได้ตามท่ีก าหนดไว้ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๗ ดังนี้   
    ข้อความเดิมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายหาน หมู่ที่ ๗  
    งบประมาณ ๔๖๐,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
    ชายหาน หมู่ที่ ๗ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๕ 
    เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตาราง
    เมตรตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลต าบลอ่างทองก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย 
    ประชาสัมพันธ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๘๘ 
    ข้อความใหม่โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายหาน หมู่ที่ ๗  
    งบประมาณ ๔๖๐,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย
    ชายหาน หมู่ที่ ๗ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔ 
    เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตาราง
    เมตรตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลต าบลอ่างทองก าหนด พร้อมติดตั้งป้าย 
    ประชาสัมพันธ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้า ๑๘๘  
    ระเบียบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วน
    ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
    เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  
    ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง  เพื่อพิจารณาต่อไป 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านนายกครับ 
ประธานสภาฯ   รายละเอียดต่างๆที่เก่ียวข้องขอเชิญ ผอ.กองช่างได้ชี้แจง ครับ 
 

นายศุภชัย  เกื้อมิตร  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง   รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง สืบเนื่องจาก อ าเภอศรีนครินทร์ 
    ได้รับงบประมาณจากจังหวัด งบแก้ไขภัยแล้งโดยด าเนินการขุดลอกคลองหานป้าแตง 
    ชายหานงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ได้เข้าไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเขตชาย
    หานที่ท าการขุดลอกแนวเขตของถนนเลียบชายหานเหลือความกว้างโดยประมาณ 
    ๕.๐๐ เมตร ซึ่งตามหลักวิศวกรรมแล้วการก่อสร้างถนนที่ติดกับล าคลองต้องร่นเขต
    ถนนอย่างน้อย ๐.๕๐ – ๑.๐๐ เมตร ซึ่งหากไม่มีการร่นระยะดังกล่าวอาจจะท าให้
    ถนนได้รับความเสียหายอันเกิดจากการพังทลายได้ จึงจ าเป็นที่จะต้องแก้ไข 
    เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียด
    ตามท่ีท่านนายกได้ชี้แจงแล้วในเบื้องต้น 
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นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณ ผอ.กองช่าง ครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม เชิญครับ 
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ตามที่ท่านนายกได้เสนอญัตติดังกล่าวมีข้อสงสัยว่า โครงการดังกล่าวสภาได้อนุมัติ
    งบประมาณให้ใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วไม่แน่ว่าโครงการด าเนินการตรงจุดไหน 
  

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณ สท.อุไร ครับ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญ ผอ.กองช่างครับ 
 

นายศุภชัย  เกื้อมิตร  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ผอ.กองช่าง   ตามที่ท่าน สท.ได้สอบถาม ขอน าเรียนว่า ถนนสายดังกล่าวเป็นถนนสายเดียวกับที่
    อนุมัติจ่ายเงินสะสม แต่เป็นคนละส่วนกัน ซึ่งเป็นส่วนที่ต่อเนื่องกัน กับที่ด าเนินการไป
    แล้ว ประกอบกับสายที่ด าเนินการไปแล้วมีความกว้าง ๔ เมตร  ซึ่งสอดคล้องกับสายที่
    จะท าการแก้ไขในวันนี้ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   ขอน าเรียนว่าในการด าเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวหากเราด าเนินการล่าช้า 
    อาจจะไม่ทันในปีงบประมาณนี้ ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน ในการได้รับ
    โอกาสการสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณ ท่านนายก ครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านใดจะอภิปรายสอบถาม เชิญครับ 
 

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมกระผมจะถามมติครับ 
ประธานสภาฯ   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลอ่างทองท่านใดอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง 
    งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
    เสริมเหล็กสายชายหาน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๖๐,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่า 
    ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายหาน หมู่ที่ ๗ ต าบลอ่างทอง อ าเภอศรี 
    นครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
    หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๐.๐๐ ตารางเมตรตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลต าบล
    อ่างทองก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการก่อสร้าง
    ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายหาน หมู่ที่ ๗ งบประมาณ ๔๖๐,๕๐๐ บาท เพ่ือจ่าย
    เป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชายหาน หมู่ที่ ๗ ต าบลอ่างทอง อ าเภอ
    ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
    หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๔.๐๐ ตารางเมตรตามรูปแบบรายละเอียดที่เทศบาลต าบล
    อ่างทองก าหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โปรดยกมือครับ 
 
ที่ประชุม   อนุมัต ิ  ๑๐ เสียง 
    ไม่อนุมัต ิ ๐ เสียง 
    งดออกเสียง ๐ เสียง  
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ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ในระเบียบวาระเรื่องอ่ืนๆสมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   ในเบื้องต้นกระผมขอแจ้งประชาสัมพันธ์ตามโครงการผู้สูงอายุต าบลอ่างทอง จิต
    แจ่มใส ร่างการแข็งแรง จะด าเนินโครงการ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ณ อาคาร
    โดมอเนกประสงค์เทศบาลต าบลอ่างทอง จึงขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการโดย
    พร้อมเพรียงกัน 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   เทศบาลต าบลอ่างทอง จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดกระบี่ ช่วงกลางๆเดือน 
    กันยายน ขอความร่วมมือทุกท่านได้เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน  
     - ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ นอกเหนือจากเทศบัญญัติ เราได้งบประมาณเงินอุดหนุน
    จ านวน ๒ สาย หมู่ที่ ๖ และ หมู่ที่ ๓ อยู่ในเทศบัญญัติ ของหมู่ที่ ๕ บ้านควนแพน 
     - งบอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการซอยตาขาว – เกาะขันธ์ งบประมาณ หกล้านกว่าบาท  
    และได้รับแจ้งว่าได้ขยายเพ่ิมอีก เก้าล้านกว่าบาท  
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านนายกครับ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
  

นายวิโรจน์  พันธ์เศรษฐ์  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   - ขอฝากผ่านไปยังผู้บริหาร เรื่องถนนสายสารวัตรบ่าว ถนนเป็นหลุมบ่อ การสัญจร
    ค่อนข้างล าบากฝากไว้ด้วยครับ 
     - ถนนสายบ้านจ่าจัด ด้านในตรงที่มีการอุทิศที่ดิน ทางค่อนข้างล าบาก ขอฝากไว้ด้วย
    ครับ  
     - เรื่องการขุดเจาะบ่อบาดาลที่ บ้านควนจวงหมู่ที่ ๕ ไม่ทราบว่าด าเนินการถึงไหนแล้ว
    ขอให้ช่วยดูแลด้วย เนื่องจากต้องมีการเปิดปิดทุกวันเพื่อบริหารน้ าให้เพียงพอ   
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   - พรุ่งนี้ พัฒนาฝีมือแรงงาน จะมามอบอุปกรณ์กลุ่มสตรีที่ได้อบรมการท าขนมที่ผ่าน
    มา ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมเพ่ือเป็นเกียรติขอเรียนเชิญทุกท่าน 
     - สนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ว่างเว้นจากการแข่งขันกีฬา มีชาวบ้านน าวัวมาเลี้ยงในสนาม ซึ่ง
    อาจท าให้สนามช ารุดได้ อยากให้มีการพัฒนาให้ชุมชนออกก าลังกาย และหากมีเวลา
    อยากให้ดูแลเนื่องจากมีมัยราบจ านวนมาก 
 

นายเฉลิม  หนูแก้ว  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๑   - พ่ีน้องฝากขอบคุณท่านนายกที่ได้ด าเนินการถมหลุมบ่อถนนสายซอยบ้านนายนพ 
    และสายหลังโรงเรียน ซึ่งหากมีโอกาสและงบประมาณอยากให้มีการท าถนนด า เพ่ือ
    ความสะดวกในการสัญจร  
     - เนื่องจากเทศบาลของเรายังไม่มีการจัดเก็บขยะ ซึ่งพ่ีน้องอยากให้เทศบาลจัดการ
    เกี่ยวการเก็บขยะ แต่ด้วยงบประมาณคิดว่าคงยังไม่พร้อมแต่หากมีโอกาสเห็นว่าจะ
    เป็นการดีหากเรามีรถเก็บขยะเพ่ือบริการพี่น้องประชาชน   
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นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณสมาชิกท่ีได้แจ้งความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน ท่านใดจะสอบถาม 
ประธานสภาฯ   เพ่ิมเติม ขอเชิญท่านนายกครับ 
 

นายวีระพงษ์  ทับทวี  เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
นายกเทศมนตรี   - เรื่องการซ่อมแซมถนนที่ช ารุด เราพยายามที่จะท าให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในต าบล แต่บาง
    พ้ืนที่ บางสาย มีปัญหาอุปสรรค เนื่องจากถนนสายซอย มีขนาดเล็กรถเกรด รถบดอัด 
    ไม่สามารถเข้าท างานได้ ซึ่งต้องคิดหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป 
     - ประปา ควนจวงหมู่ที่ ๔ ผู้รับเหมาท าสัญญาแล้ว แต่ยังไม่เข้าด าเนินการ หลังจากนี้
    ต้องเร่งรัดให้ผู้รับเหมาได้ด าเนินการตามสัญญาต่อไป 
     - เรื่องสนามกีฬา หมู่ที่ ๔ ยินดีที่ด าเนินการและแก้ไข อาจจะใช้รถไถในการตัด 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านนายกครับ ขอเชิญท่าน สท.อุไร ครับ 
ประธานสภาฯ  
 

นางอุไร  ด้วงเสน   เรียนประธานสภา คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
สท.เขตท่ี ๒   ขอแจ้งเรื่องไฟส่องสว่างบนสะพาน หมู่ที่ ๔ ดับมาหลายวันแล้วซึ่งไม่แน่ใจว่าสาเหตุ
    เกิดจากอะไร พ่ีน้องฝากถามมาหลายคนแล้ว ขอให้ช่วยตรวจสอบด้วย 
    

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  ขอบคุณท่านครับที่ได้ช่วยกันดูแล ปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน  
ประธานสภาฯ   สมาชิกท่านไดจะสอบถามเพ่ิมเติม เชิญครับ   
    

ที่ประชุม   - ไม่มี - 
 

นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง  เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมเราได้ประชุมมาเป็นเวลาสมควรแล้ว ได้
ประธานสภา   พิจารณาญัตติต่างๆ ลุล่วงเสร็จสิ้นแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้เข้าร่วม
    ประชุมทุกท่าน ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ ขอปิดการประชุม ณ บัดนี้ 
 
 

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.  
      
      (ลงชื่อ)     ธีรพงศ์  สว่างรัตน์           จดบันทึกการประชุม         
                                                                          (นายธีรพงศ์  สว่างรัตน์) 
                                                                               เลขานุการสภา 
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คณะกรรมการสามัญประจ าเทศบาลต าบลอ่างทอง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง แล้ว 

 
     
                                                คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 
      (ลงชื่อ)      เฉลิม  หนูแก้ว      ประธานกรรมการฯ 
                                                                         (นายเฉลิม  หนูแก้ว) 
    
 
       (ลงชื่อ)  สุจิน  เทอดวีระพงค์   กรรมการ 
                                                                       (นางสุจิน  เทอดวีระพงค์) 
 
 
                (ลงชื่อ)      อุไร  ด้วงเสน       กรรมการและเลขานุการ 
                                                                           (นางอุไร  ด้วงเสน) 
 
 
  สภาเทศบาลต าบลอ่างทองได้รับการรับรองรายงานการประชุมนี้แล้วเมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ 
ลงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
      (ลงชื่อ)  สุวิง  ฤทธิ์เรือง 
                        (นายสุวิง  ฤทธิ์เรือง) 
                                        ประธานสภาเทศบาลต าบลอ่างทอง 
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